
กองทุนการวิจัย มทร. พระนคร 

จากการไปรวมกิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของศูนย

การจัดการความรูในวันท่ี 28 เมษายน 2557 ท่ีผานมา ในชวงเชาพูดถึงเรื่องการวิจัย สวนภาคบายจะเปนเรื่อง

การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผูเขียนไดเก็บสาระมาเลากันครับ 

ในชวงแรก ดร.กัลทิมา เชาวชาญชัยกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแนะนําการตีพิมพ

ผลงานวิจัย ข้ันตอนของการวิจัยนั้น การตั้งโจทยการวิจัยนั้นสําคัญท่ีสุด เพราะจะเปนจุดเริ่มตนของงาน การ

ออกแบบงานวิจัยเพ่ือตอบโจทยการวิจัยนั้น และสิ่งสําคัญท่ีเราตองคํานึงถึงดวยคือแหลงทุนสนับสนุน 

เนื่องจากแหลงทุนนั้นสนับสนุนใหเราทําวิจัยเรื่องใด เขากําหนดขอบเขตไวอยางไร เราก็จะตองทําตามเง่ือนไข

ท่ีเขาระบุ  

บทความท่ีสําคัญ 3 ประเภท คือ (1) บทความวิจัยหรือบทความทางเทคนิค เปนการนําเสนอ

ผลงานวิจัยของตนเองในดานทฤษฎี หรือการทดลอง (2) บทความเพ่ือสื่อสารแบบสั้นๆ บทความวิจัยท่ีมี

เนื้อหาสั้นๆ นําเสนอเฉพาะผลงานสวนท่ีเกิดข้ึนใหม จะมีกราฟเพียงไมก่ีกราฟ และ (3) บทความปริทัศน เปน

บทความท่ีเขียนสรุปประเด็นรวบยอดไว ซ่ึงจะบอกถึงแนวโนมงานวิจัยวาจะเปนอยางไร ท้ังบทความ 3 

ประเภทนี้สําคัญในการนําไปตีพิมพเผยแพร  

สิ่งท่ีสามารถนํามาตีพิมพเผยแพรได ตองเปนสิ่งท่ีมีความแปลกใหมกวาสิ่งท่ีมีอยู ซ่ึงอาจใชวิธีการหรือ

เทคนิคท่ีงายกวาเดิม หรือวิธีการหรอืเทคนิคท่ีซับซอนกวาเดิม แตมามาซ่ึงขอมูลหรือผลการทดลองท่ีแมนยํา

กวาเดิม การการวิจัยท่ีไดผลท่ีดีกวาสิ่งท่ีมีอยู ยกตัวอยางงานวิจัยของอาจารยกัลธิมาชิ้นหนึ่งท่ีเอา PVC มาทํา

การทดลองแทน ซ่ึง PVC มีคุณสมบัติไมดีในการข้ึนรูป แตก็นํามาพัฒนา จุดสําคัญของการสรุปผลการวิจัย 

จะตองเขียนใหแตกตางจากบทคัดยอ และนําเสนอสิ่งท่ีเปนปญหาท่ีสามารถนําไปทํางานวิจัยในอนาคตได  

การตีพิมพวารสาร เราตองพิจารณาคุณภาพของวารสารท่ีให impact factor (IF), คาควอไทล, และ 

H-index สูงๆ คา impact factor เปนคาแรกในการดูคุณภาพของวารสารในการคํานวณ JIF  ถาคา impact 

factor ก็หมายถึงผลงานวิจัยของเราดี การตีพิมพผลงานวิจัยดีมาก งานดานวัสดุศาสตร คา Impact factor 

เทากับ 1 กวาๆ ก็ใชไดแลว ถัดมา SUR จะคํานวณคาควอไทลของวารสาร ถาผลงานวิจัยท่ีเราตีพิมพอยูในค

วอไทลท่ี 1 นั่นคือ ผลงานวิจัยตีพิมพดี และคา H-index นั้นจะคํานวณจากจํานวนการอางอิง และอันดับของ

การอางอิง มาใชในการใหคะแนนผลการตีพิมพงานวิจัยของเรา  

หลังจากนั้น ดร.สุรเชษฐ เดชฟุงและผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือไดมาถายทอดประสบการณไป

ประกวดสิ่งประดิษฐระดับโลกในงาน “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ดร.

สุรเชษฐไดรางวัลจากกลองควบคุมอิเล็กทรอนิกสท่ีควบคุมการจายเช้ือเพลิงรวมของเครื่องยนตดีเซล ใชแกสรวมกับนํ้ามัน

ดีเซล โดยการผสมกาซเฉ่ือยลงไปใหแกสเผาไหมชาท่ีอุณหภูมิ 800-900 องศาเซลเซียส การจายแกสดวยเทคนิคใหม 

เครื่องยนตจึงไมเขก (Unknocking) ดวยเหตุน้ีจึงทําใหมีการจายแกสไดในปรมิาณมาก สงผลใหเกิดการประหยดัสงูสุด แรงมาและ



แรงบิดของเครื่องยนตเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 20%  ท่ีสําคัญไมตองดัดแปลงเครื่องยนต คาติดตั้งถูกมากและคาบํารุงรักษาต่ํา หาก

นําสิ่งประดิษฐน้ีมาใชงานกับเครื่องยนตดีเซลท้ังประเทศจะทําใหมีมูลคาการนําเขานํ้ามันดีเซลและแกส NGV และ LPG รวมกัน

ลดลงไปเปนเงินสองแสนลานบาทตอป เปนการประหยัดเงินตราการนําเขาพลังงานของประเทศและยังชวยลดโลกรอนอีกวิธี

หน่ึง สามารถปรับใชกับระบบขนสงตางๆ อาทิ รถไฟดีเซลราง เรือ เครื่องสูบนํ้า เครื่องปนไฟ เปนตน ทําใหเกิดการประหยัด

อยางมหาศาลอีกดวย สําหรับ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือไดเลาถึงผลงานการออกแบบเครื่องทอผาแบบยกดอก

พิเศษดวยเครื่องแจ็คการด (Jacquard) ท่ีไปไดรับรางวัลมาวา สามารถยนระยะเวลาในการทอผาแบบยกดอก

และออกแบบลวดลายของผายกดอกใหมีลวดลายท่ีสลับซับซอนผานเครื่องทอผาของชาวบาน (ก่ีกระตุก) ได 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนําเสนอผลงานในตางประเทศครั้งนี้ ทําใหเราไดทราบวา เราไมมีการ

เตรียมตัวในเรื่องของภาษาท่ีดี การประกวดครั้งนี้กรรมการเปนคนฝรั่งเศสและอังกฤษ ซ่ึงนักวิจัยของเราใช

ภาษาฝรั่งเศสไมแข็งแรง สวนการสนับสนุนในเรื่องของทุนการไปนําเสนอผลงานตางประเทศ มทร. พระนคร

ของเราใหสํารองเงินออกไปกอน ดีท่ีครั้งนี้เราไปเสนอโครงการกับ วช. ก็ชวยไดในระดับหนึ่ง ปญหาท่ีพบอีกคือ 

ในเรื่องของการจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ซ่ึงถาจดในประเทศไทยก็เกรงในเรื่องของการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา ผูวิจัยจึงอยากไปจดตางประเทศ แตก็ติดของในเรื่องคาใชจายในการจดสิทธิบัตร ซ่ึงถาเราใชสิทธิ

ประเทศยากจนในการจดสิทธิบัตรก็จะถูกลง เรื่องสุดทายคือการพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย ซ่ึงจะเปนในนาม

สวนตัว หรือในนามมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งตอไปเม่ือไดรับขอมูลการแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู

ของอาจารยท้ังสองทาน ผูเขียนไดไปสืบคนขอมูลการดําเนินงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยอ่ืน  

ตัวอยาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีการสนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรและตีพิมพผลงานวิจัย มี

เกณฑดังนี้ 

(1) การนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมทางวิชาการในตางประเทศ สนับสนุนคาใชจายบางสวน ไม

เกิน รอยละ 50 ของคาใชจายจริงท่ีใชในกลุมประเทศ ดังนี้ 

- ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใตและเอเชียอ่ืนๆ ไมเกิน 30,000 บาท 

- ประเทศญี่ปุน และเอเชียตะวันออก ไมเกิน 40,000 บาท 

- ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และทวีปอเมริกา  

   ไมเกิน 40,000 บาท 

 (2) การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคา Impact Factor จากฐานขอมูลสากล และ

วารสารทางวิชาการนานาชาติอ่ืนท่ีอยูในฐานขอมูลขององคกรวิจัยระดับชาติของประเทศไทย หรือไดรับการ

ยอมรับในวงวิชาการ ดังนี้ 

 - ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารนานาชาติท่ีมีคา Impact Factor 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพตามท่ีจายจริง และคาสําเนาพิมพตามจํานวนต่ําสุด

ของวารสารนั้น 



 - ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการตอบรับให ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ อ่ืนๆ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนเงินคาตีพิมพท่ีวารสาร

เรียกเก็บ และคาสําเนาพิมพตามจํานวนต่ําสุดของวารสารนั้น  

 สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการตั้งกองทุนวิจัยข้ึน มีการจางผูเชี่ยวชาญ

ภาษาชาวฝรั่งมาดูแลเรื่องวารสารท่ีจะตีพิมพให มีทุนการนําเสนอผลงานใหโดยผูท่ีไดรับรางวัลจะไดรับเงิน

คาตอบแทนสิ่งประดิษฐท่ีไดรับรางวัลในอัตรารอยละ 20 ของเงินรางวัลท่ีไดรับตอชิ้น แตไมเกิน 20,000 บาท 

การจดสิทธิบัตร และการตอยอดเชิงพาณิชย ซ่ึงดูจะเปนรูปธรรมชัดเจน ตองไปศึกษารายละเอียดของการ

บริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีใหละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  

 ผูเขียนคิดวา รูปแบบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรีเหมาะสมกับ มทร. พระ

นคร เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหมือนกัน หวังวา ทานอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผูบริหารคงได

เห็นความสําคัญของการพัฒนางานวิจัยในอนาคต กองทุนวิจัยของมทร. พระนคร จะเกิดข้ึนได และบริหาร

จัดการไดมีประสิทธิภาพชวยสงเสริมการวิจัยตอไปในอนาคต 

 ภาคบาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน การผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยการสรางความเชี่ยวชาญให

นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ไดสงนักศึกษาเขาแขงขันมาหลายสนามแขงขัน การดําเนินงานท่ีผานมามีดังนี้  

(1) World Robotcup 2012 Mexico City ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 ในประเภทมีการ

ขับเคลื่อนยอดเยี่ยม (Best in class: Mobility)  

(2) World Rococup 2013, Eidhoven, Netherlands ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 

(3) Honda Eco Mileage ครั้งท่ี 15 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุนอุดมศึกษา รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 3 รุนอุดมศึกษา และรองชนะเลิศอันดับ 2 รุนประชาชน 

(4) Honda Eco car 7th ณ สนาม Guangdong International circuit ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

(5) Thailand Economove ครั้งท่ี 1 กรุงเทพมหานคร 

(6) ECO CHALLENGE 2013-2014 สนาม Bridgestone 

 ข้ันตอนการสรางความเชี่ยวชาญใหนักศึกษา มีดังนี้ (1) ตรวจสอบศักยภาพหนวยงาน (2) คัดเลือก

นักศึกษา (3) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา (4) นําผลงานมาปรับปรุงพัฒนา และ (5) สรางบุคคลากรและองค

ความรูใหแกทีมเพ่ือถายทอดสูรุนนอง   

 สําหรับคณะบริหารธุรกิจมีการจัดหลักสูตรทวิภาคี หลักสูตร “นักคาปลีกมืออาชีพรุนเยาว 

(Young Professional Retailer)”ระหวาง มทร. พระนคร กับบริษัทเซ็นทรัล ผลจากการดําเนินงาน พบวา 

ปญหาการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยไดเรียกเก็บเงินนักศึกษาท่ีไดรับทุนจากทางบริษัท ฝายแผนไมม่ันใจวาเปน



ของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ทําใหนําเงินเขาผิดหมวด เวลาเบิกจายตองทําเอกสารแกไขไปมาทุกป การ

จัดการเรียนการสอนจะหยุดวันอาทิตยกับวันจันทรเพ่ือใหนักศึกษาเขาฝกงานท่ีหางเซ็นทรัล แตอาจารยผูสอน

มักจะนัดสอบวันจันทรทําใหเสียเวลาในการทํางาน มหาวิทยาลัยฯ ควรประสานไปยังหลักสูตร ผูสอนใหจัด

สอบไปวันอ่ืนท่ีไมใชวันจันทร จะเปนวิธีแกปญหาดีท่ีสุด คือจัดการเรียนการสอนใหสะดวกแกคนสอน และคน

เรียน เพ่ือใหมีความสุข ไดประโยชนทุกฝาย โครงการนี้ไดรับคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพ เนื่องจากไดรับ

ความมือในการทําหลักสูตรกับองคกรภาคเอกชน 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน ดร.ชัชวาล ศรีภักดี ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนในวิชาฟสิกส 1 และ 2 เพ่ือเปนการตอบสนองปรัชญาการศึกษาการเรียนรูตลอด

ชีวิต และการเรียนรูโดยใช ICT เปนพ้ืนฐาน อยูท่ีไหนก็เรียนได ผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียน การเรียนการ

สอนท่ีไหนก็ได เวลาไหนก็ได ขอเพียงแคมีอินเตอรเน็ต ผลจากการดําเนินงาน พบวา นักศึกษาเขามารวมทํา

กิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด เดือน มกราคม 2556 และ เดือน กันยายน 2556 และไดรับคําชื่นชมจาก

นักศึกษาท่ีเรียน แตอยางไรก็ตามการศึกษาทางวิทยาศาสตรจะตองมีการทดลองจริง เพ่ือใหนักศึกษาฝกมโน

ทัศนคิดอธิบายผลการทดลองไดจริง ซ่ึงการเรียนการสอนท่ีไมเห็นจากการทดลองจริง นอยคนมากท่ีจะทําการ

ทดลองในสมองไดเองอยางไอสไตน ไอสไตนไมเคยใชหองทดลอง แตใชจินตนาการ ทดลองในสมองของเขาเอง 

จนเกิดทฤษฎีตางๆ มากมาย ซ่ึงผูเขียนก็คิดวาการเรียนการสอนออนไลนก็ชวยไดในระดับหนึ่ง ในเนื้อหาท่ี

สามารถเรียนออนไลนไดเทานั้น แตก็ตองฝกปฏิบัติทดลองจริง 

 สรุป จากการอบรมในครั้งนี้ กองทุนการวิจัยเปนประเด็นสําคัญท่ีกองนโยบายและแผนนาจะชวย

ผลักดันมากท่ีสุด เนื่องจากถามีกองทุนนี้ก็จะชวยใหเรื่องการสรางงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัย การจด

สิทธิบัตรไปถึงการตอยอดเชิงพาณิชยได สวนเรื่องการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ ท้ังดานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี

หรือบัณฑิตนักปฏิบัติ และการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนนั้น กองนโยบายและแผนสามารถชวย

สนับสนุนการเรียนการสอนในคณะตางๆ ไดเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน    

 


